



ปีที่ 44 ฉบับที่ 133 วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

**ม.ราชภัฏนครฯ เลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
นักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2557**

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2557 ไปแล้วนั้น ด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ดังนี้

1. ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จากเดิมวันที่ 24 มกราคม 2557 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2557
2. การสอบสัมภาษณ์ จากเดิมวันที่ 29 มกราคม 2557 เป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เข้าประชุมในวัน
พุธที่ 29 มกราคม นี้ เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
ชั้น 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ขอให้บุคลากรในสังกัดที่
ศึกษาต่อ รายงานผลการศึกษาประจำภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ตาม
แบบฟอร์มนำส่งการรายงานผลการศึกษา
และแบบรายงานผลการศึกษา ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับภายในวันศุกร์ที่ 31
มกราคม 2557

คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน ประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง
E-mail pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

เพราะหนึ่งเสียงคุณ คือ หนึ่งเสียงสำคัญของการเปลี่ยนแปลง

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

หลังจากผ่านการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมถึงคณะกรรมการสภา เมื่อวันที่ 10 มกราคม และได้ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา สภาคณาจารย์และข้าราชการภายใต้ประธานคนใหม่นามว่า “ดำรงพันธ์ ใจหา่วิระพงศ์” และคณะกรรมการสภาฯ ไม่รอช้าที่จะทำหน้าที่ให้สมกับการได้รับคัดเลือก โดยได้จัดประชุมทันทีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 6 วันหลังผ่านการเลือกตั้ง การไม่รอช้าที่จะทำงาน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งที่สนองนโยบายของ อ.ดำรงพันธ์ ประธานสภาฯ และคณะกรรมการสภาฯ ทุกคนที่ต้องการร่วม “ปฏิรูป” ไปด้วยกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ผลจากการประชุม สภาฯ ได้กำหนดนโยบายสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2557 – 2560 ดังต่อไปนี้

1. เร่งพัฒนาองค์กร (สภาคณาจารย์ฯ) ให้มีประสิทธิภาพดังเจตนารมณ์ของคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2. เร่งพัฒนาระบบเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3. เร่งส่งเสริม ระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการ และความมั่นคงในการทำงานของข้าราชการ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4. เร่งสนับสนุน ส่งเสริมระบบการทำงาน และบรรยากาศในการทำงานอย่างมีความสุข เต็มภาคภูมิ
5. เร่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร กับคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และกับประชาคมภายนอกมหาวิทยาลัย
6. เร่งสร้างระบบ การเชื่อมต่อ ประสานเพื่อการแก้ไขปัญหาของข้าราชการ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7. เร่งสร้างระบบภาคี การมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคต และคุณภาพชีวิตของข้าราชการ คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8. เร่งระบบพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9. ร่วมยกระดับ ขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัย” ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค

(อ่านต่อหน้า 3)

นอกจากนี้ ในที่ประชุมสภาฯ ได้หยิบยกประเด็นต่างๆ ขึ้นมาพิจารณา อาทิ ประเด็นสำคัญเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาคม “คนหน้าเขา” ให้ดีขึ้น และภารกิจแรก คือ สภาฯ จะนำเสนอข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความเห็นเรื่องรูปแบบ ระบบ กลไก การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมติที่ประชุมเห็นชอบนำเสนอท่านอธิการบดี 2 เรื่อง คือ เรื่องบัญชีเงินเดือน กับระบบกลไก และเกณฑ์การรับสมัครสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสองสาย

ดังนั้น เพื่อให้ข้อเสนอมีความสมบูรณ์ทั้ง 2 เรื่องที่กล่าวมา และในเรื่องอื่นๆ ที่เห็นควรพัฒนา ทางสภาคณาจารย์และข้าราชการขอรับฟังเสียงของ “ทุกคน” ไม่ว่าจะท่านจะอยู่ตำแหน่งไหน หน่วยงานใดในมหาวิทยาลัยนี้ เพื่อหาแนวทางที่เป็นที่ต้องการของทุกคนต่อไป

สภาคณาจารย์และข้าราชการจึงใคร่ขอเชิญพี่น้องทุกท่านเข้าร่วมและนำเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาในวันอังคารที่ 28 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพรหมโยธี (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กำหนดการ

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 12.30 น. – 16.00 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

- เวลา 12.30 น. คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร เดินทางมาพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพรหมโยธี
- เวลา 13.00 น. เปิดการประชุม และประกาศนโยบายสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2557-2560 โดย นายดำรงพันธ์ ใจห้าวีระพงศ์ ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ
- เวลา 13.15 น. กิจกรรมเปิดตัวคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยอาจารย์สุภาวดี หนูเจริญ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กีฬา และนันทนาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
- เวลา 13.40 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดำเนินการโดย อาจารย์สุรินทร์ ทองทศ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และอาจารย์วิศ คำหาญพล ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมบริการและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
- เวลา 16.00 น. กล่าวขอบคุณ ปิดการประชุม



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 2 ปีมะโรง

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ที่สามารถคว้า 2 รางวัล จากการประกวดเรียงความ “จังหวัดของฉันในปี 2020” ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเกตน์สิริ ศรีทานนท์ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย นางสาวสุธิษาสุวรรณโน รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร นักศึกษาทั้ง 2 คน จะเข้ารับรางวัลวันที่ 30 มกราคม นี้ ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาชัยสารขอแสดงความยินดีด้วยคะ

ถึงฤดูกาลเสียภาษีบุคคลธรรมดาอีกแล้ว ฝ่ายการเงินจึงฝากแจ้งมาว่าผู้มีเงินได้ที่จะยื่นภาษีปี 2556 ให้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปีภาษี 2556 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี

ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านไว้เป็นอย่างสูง ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา กลยุทธ์การสอน การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวฝากจากคนในวงการเดียวกัน ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งการพยาบาล สังคมศาสตร์ การแพทย์ อาชีวอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ ชีวสถิติ วิทยาการระบาด อนามัยสิ่งแวดล้อม และการสุขภาพสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย และจัดหางานนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมราชพฤษย์ไนท์บาร์ซาร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมในงานจะได้พบ นายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมสัมภาษณ์งานโดยตรง ทราบผลการจ้างงานทันทีกว่า 30 บริษัท การรับสมัครงานนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน รับสมัครงานคนพิการ และรับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075-348003

มหาชัยสารขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “ตุระเจน” ที่สูญเสียอาจารย์อัมมร ตุระเจน (อดีตอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดหน้าพระบรมธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสวดพระอภิธรรมทุกคืน และจะพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ ณ เมรุวัดหน้าพระธาตุ โดยมหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพไปแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคม “อะไรที่ตัดสินใจไปแล้ว จงยอมรับผลของการตัดสินใจนั้น ไม่ว่า จะดีหรือร้ายเพราะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แต่สามารถเรียนรู้จากมันได้” สวัสดิ์ดีคะ